

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI: Đóng góp ý nghĩa vì **AN NINH NĂNG LƯỢNG**

VỚI SẢN LƯỢNG PHÁT CỦA CẢ HAI NHÀ MÁY ĐỒNG NAI 3 VÀ ĐỒNG NAI 4 VƯỢT XA KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG MÀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN), TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 (EVN GENCO 1) GIAO, CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI ĐÃ CÓ ĐÓNG GÓP KHÔNG NHỎ CHO AN TOÀN, AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA.



Công ty Thủy điện Đồng Nai về đích sớm năm 2013.

Ảnh: NGỌC THỌ

● NGỌC THỌ

Về đích sớm

Tính đến ngày 11/12/2013, Công ty đã sản xuất được 1,599 tỷ kWh. Như vậy, sản lượng đã phát của Công ty đã vượt ngưỡng kế hoạch sản lượng điện giao là 1,296 tỷ kWh và vượt qua cả sản lượng kế hoạch được EVN điều chỉnh lên là 1,376 tỷ kWh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của các cơ quan liên quan về quản lý vận hành an toàn các hồ chứa và đập thủy điện, Công ty đã chủ động tổ chức Hội nghị Phòng chống lụt bão (PCLB), thành lập Ban Chỉ huy PCLB và đề ra kế hoạch, phân công công tác cho từng đơn vị; cá nhân, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác PCLB theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức diễn tập “Phương án PCLB đảm bảo an toàn Đập Thủy điện Đồng Nai 3&4”, “Phương án bảo vệ Đập Thủy điện Đồng Nai 3&4”, “Phương án bảo vệ an toàn hạ du Thủy điện Đồng Nai 3&4”.

Cụ thể, Công ty đã tổ chức diễn tập xả tràn điều tiết hồ chứa Đồng Nai 3 vào ngày 19/6/2013 và Đồng Nai 4 vào ngày 12/8/2013 nhằm chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời khi có mưa bão trên diện rộng và các hiện tượng diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn vận hành đập và nhà máy.

Sẵn sàng tham gia thị trường điện cạnh tranh

Ông Phạm Văn Cúc - Giám đốc Công ty cho hay, tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng các hệ thống, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tham gia thị trường điện cạnh tranh cho cả hai Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, 4 và đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

“Có chút khó khăn là hiện nay hệ thống đo đếm điện năng của cả hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 3

và Đồng Nai 4 chưa được lắp đặt đường truyền về văn phòng chính tại Bảo Lộc. Đây là một trở ngại, nhưng với sự hỗ trợ từ các đơn vị chức năng của Tập đoàn và Tổng công ty Phát điện 1, tôi tin rằng khó khăn này sẽ sớm được khắc phục và có thể nói, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tham gia thị trường phát điện cạnh tranh khi có Quyết định từ Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương” - lãnh đạo Công ty khẳng định ■

Công ty Thủy điện Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-EVN ngày 14/2/2011 của Hội đồng thành viên EVN. Công ty có chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành 2 nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4. Theo quyết định của Bộ Công Thương, Công ty Thủy điện Đồng Nai chuyển đổi về trực thuộc EVN GENCO 1.